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Cofnodion Cyfarfod 14/07/2022

Pwynt Agenda Prif drafodaeth Penderfyniadau / Pwyntiau Gweithredu

1. Croeso ac
Ymddiheuriadau

Presennol: Aled Johnson, Cris Tomos (Cadeirydd) Eirlys Twigg,
Hywel Lewis, Iwan Evans, Melony Richards, Robin Davies, Roger
Howells, Shôn Rees, Bethan Williams (Clerc)

Ymddiheuriadau: Arwel Llywelyn, Bill Davies

Croesawyd Melony i’w chyfarfod cyntaf fel cynghorydd

2. Cofnodion y cyfarfod
blaenorol

2022/06/09
Cynigiodd Robin eu bod yn gywir, eiliodd Eirlys ac fe’u derbyniwyd
fel cofnod cywir.

3. Materion yn codi o’r
cofnodion

(i) Cais Cynllunio Siop y Frenni
● Danfonwyd y llythyr i nodi barn y cyngor cymuned.
● Mae disgwyl bod ‘financial impact report’ yn cael ei gyflwyno

ar gyfer cais o’r maint yma, i nodi effaith ar siopau a
busnesau lleol eraill. Dyna fydd y cam nesaf.

● Bydd y broses penderfynu ar y cais yn cymryd peth amser.

(ii) Llythyr am dymp Hermon
● Mae’r llythyr wedi mynd ond does dim ateb eto.
● Yr un staff sydd yn gweithio yn y tair canolfan gwastraff yng

ngogledd Sir Benfro felly byddai’n rhaid cau canolfan arall er

https://docs.google.com/document/d/1JCv1HMsl6TJz-RZg3Rso69hkpYuQlRATdaYKLS8iMAI/edit


mwyn agor y dymp yn Hermon ar ddyddiau Sadwrn, ond
bydd Shôn yn codi hyn gyda’r cyngor eto.

● Mae’r system bwcio yn ffordd i’r cyngor weld faint sy’n
defnyddio’r dymp; ond bydd y system yn cael ei symleiddio -
fydd dim rhaid bwcio cymaint o flaen llaw na rhoi rhif y car
yn y dyfodol.

(iii) Fferm Villa
● Mae Keith Henson wedi gadael ei waith fel Swyddog

Hwyluso Gwledig, mae Bethan wedi cysylltu gyda’r swyddog
newydd ond heb gael ateb eto.

● Fe wnaeth Shôn ddod ag un o’r swyddogion cynllunio i
Grymych i ddangos y mynediad i’r safle, a pha mor beryglus
y gallai fod.

● Bydd e’n gofyn i’r cyngor ystyried cynlluniau eraill.

4. Gohebiaeth i. Pembrokeshire Pride
● Daeth cais am gyfrniad tuag at digwyddiad dros benwythnos

16-17/07
● Cytunwyd i beidio rhoi cyfraniad eleni gan nad oedd llawer o

fanylion a’i fod yn fyr-rybudd ond dymunwyd pob lwc i’r
digwyddiad, a chytunwyd i ystyried cais os byddai un yn dod
eto.

ii. Gŵyl Bro Preseli
● Mae’r ŵyl wedi cynnal digwyddiadau ar-lein dros y ddwy

flynedd ddiwethaf a heb allu gwneud unrhyw godi arian yn
ddiweddar.

● Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ym mis Hydref a gofynnwyd
am gyfraniad.

● Gan i ni roi yn y gorffennol cynigiodd Robin roi £250, eiliodd
Hywel a chytunodd pawb i’r cynnig.

iii. Tŷ bach Crymych
● Daeth cwyn bod y tŷ bach ddim yn ddigon glân.
● Nodwyd bod Meurig yn glanhau ddwywaith yr wythnos ac

Bethan i gael manylion banc gan Ŵyl Bro
Preseli a threfnu taliad.



nad oes cwynion eraill.
● Roedd rhai cynghorwyr wedi bod i weld y tŷ bach, ac yn

hapus bod popeth yn lân.
● Cytunwyd i ateb y llythyr i ddiolch am y sylwadau, i ddweud

bod y tŷ bach yn cael eu glanhau ddwywaith yr wythnos a
bod y cyngor yn hapus gyda safon y glendid.

● Nodwyd bod papur tŷ bach yn cael ei ddwyn o’r tŷ bach,
mae tri rholyn yn caele i ddwyn ambell ddiwrnod.

● Bydd cynghorwyr yn holi a oes unrhyw un yn gwybod mwy
am bwy sydd yn dwyn y papur tŷ bach.

● Bydd Shôn yn edrych i mewn i ‘dispenser’ arall, ond gallai
hynny a’r papur ar ei gyfer fod dipyn yn ddrytach.

5. Parciau Crymych a
Hermon

● Mae’r cyngor wedi danfon manylion cost y Service Level
Agreement am waith mae’r cyngor yn ei wneud - torri porfa,
Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus, inspections ayb.

● Llynedd oedd y tro cyntaf i’r cyngor ddechrau codi am y
gwasanaeth yma a chytunwyd llynedd i dalu.

● Roedd Iwan ac Anita Ward a Matthew Parry yn bwriadu
cymryd cyfrifoldeb am barc chwarae Crymych felly cytunwyd
i ofyn am ddiweddariad ganddyn nhw.

● Does dim pwyllgor cael chwarae yn Hermon ar hyn o bryd
ond mae rhai rhieni yn bwriadu ei ailddechrau.

● Does dim arian gan y pwyllgor ar hyn o bryd.

Shôn i holi am ddiweddariad am barc
Crymych.

6. Swyddog Datblygu Lleol ● Mae arian gyda ni gan nad oedd rhaid gwario ar etholiad ym
mis Mai.

● Mae cynghorau cymuned eraill wedi gallu penodi swyddog i
edrych am grantiau ac i weithio ar wella’r ardal - fel Tydrath
a Llanrhian, sydd wedi cael arian o Grant Gwella Sir Benfro.

● Byddai angen proses penodi.

Cynigiodd Hywel bod trio am flwyddyn, eiliodd Eirlys a chytunwyd i



hynny.

7. Cynllunio (i) New agricultural building - Brolas, Crymych
● Doedd dim gwrthwynebiad i adeiladu’r sied

Cynigiodd Robin ein bod yn cytuno i’r cais, eiliodd Hywel a
chytunwyd i hynny.

8. Blodau ● Mae Mrs Newton wedi bod yn plannu blodau yn y troughs
blodau bob blwyddyn ers sawl blwyddyn ond yn anffodus ni
fydd hi’n gallu dal ati i wneud.

● Nododd sawl un bod canmol mawr ar y blodau a chytunwyd
i ddanfon llythyr ati i ddiolch iddi.

● Bydd angen gofyn i rywun arall blannu blodau nawr.
● Cytuwnyd i holi’r WI os byddai ganddyn nwh ddiddordeb,

neu i gwmni lleol.

Bethan i ddanfon llythyr o ddiolch i Mrs
Newton am wneud y blodau

9. Unrhyw Fater Arall (i) Tystigrifau Gwaith Cymunedol
● Mae Linda Barnes a Jac Vaughan wedi cael eu tystysgrifau,

mae angen trefnu i Catherine Morely gael ei thystysgrif.

(ii) College Green
● Mae rhywun wedi bod mas ond mae’n anniben yna o hyd ac

ambell i un wedi cwyno fell mae angen dilyn hyn lan.
● Mae’n debyg ei bod hi’n rhedeg busensau o’r tŷ heb

drwydded hefyd.

(iii) Ffens a Phorfa Maes Meigan
● Does neb wedi bod i drwsio’r ffens o hyd. Mae angen dilyn

hyn lan.
● Dydy’r porfa ddim wedi ei dorri ers sawl blwyddyn chwaith

(am nad yw’r cyngor yn gallu cael peiriant trwy’r bwlch) ond
mae rhywun wedi dechrau torri’r porfa yn ddiweddar.

Shôn i holi’r cyngor i ymchwilio

Shôn i ddilyn lan am y ffens a holi am dorri’r
porfa.



(iv) Ffordd o Bentregalar i Crymych
● Mae Shôn wedi holir cyngor i edrych i roi terfyn cyflymder ar

y ffordd mewn i Grymych, o gyfeiriad Pentregalar, gan fod
pobl yn gyrru’n gyflym ac yn pasio mewn mannau peryglus
ar y ffordd mewn i’r pentref.

10. Dyddiad a lleoliad y
cyfarfod nesaf

Nos Iau 01/09/2022 am 7.30pm
Llyfrgell Crymych


